

**TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP**  
**NHẪM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO**  
**TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ**

*Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp phải thực sự được coi trọng, cần trang bị tới từng giáo viên nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp.*

Xuất phát từ nhu cầu thiết thực đó, ngày 5/8/2020 trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã tổ chức buổi tập huấn cho đội ngũ giáo viên với những kiến thức về công tác chủ nhiệm lớp do diễn giả: Tiến sĩ tâm lí Phạm Văn Tư - Trưởng bộ môn Công tác xã hội, Trường ĐHSP Hà Nội đồng thời là Chuyên gia tập huấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác xã hội trường học đã trực tiếp giảng dạy với chuyên đề “ Kỹ năng chủ nhiệm và tư vấn giải quyết các tình huống trong học sinh”. Tham gia buổi tập huấn có các đồng chí lãnh đạo trong BGH, đội ngũ các thầy cô giáo trong trường.



*Tiến sĩ tâm lí Phạm Văn Tư chụp ảnh giao lưu cùng tập thể CBGVNV nhà trường*

Với khối lượng kiến thức về công tác chủ nhiệm rất lớn tuy nhiên trong thời gian 01 buổi T.S Phạm Văn Tư đã cố gắng giúp các giáo viên nắm bắt được một số vấn đề nổi bật trong công tác chủ nhiệm: Nghệ thuật chủ nhiệm lớp. Với chuyên đề này, giáo viên được T.S Phạm Văn Tư chia sẻ như sứ mệnh của GVCN lớp, đặc điểm của GVCN, chủ nhiệm lớp qua việc phát huy 3 gốc rễ, nghệ thuật ứng xử của GVCN lớp với học sinh, nghệ thuật ứng xử với phụ huynh....Để giáo viên nắm bắt nhanh các kiến thức Tiến sĩ đã lồng ghép vào bài giảng những câu chuyện thực tế của chính Tiến sĩ đã trải nghiệm và những hoạt động nhằm tạo được không khí vui tươi mà vẫn đem lại nhiều điều ý nghĩa, sâu sắc đến các giáo viên toàn trường.



*Tâm thế vui tươi và tràn đầy năng lượng của tập thể CBGVNV nhà trường trong buổi tập huấn.*

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, cũng như chia sẻ những kỹ năng của Giảng viên, các đồng chí giáo viên đã tiếp thu rất nhanh và đã hiểu thêm được những khó khăn của giáo viên chủ nhiệm và cách khắc phục khó khăn đó.

Kết thúc buổi tập huấn các đồng chí giáo viên với tâm thế vui tươi và tràn đầy năng lượng. Thông qua lớp tập huấn này, có thể thấy rằng công tác chủ nhiệm là một công việc vô cùng thú vị nhưng cũng có không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu mỗi người giáo viên luôn có tinh thần học hỏi, biết trăn trở, rèn luyện từ thực tế, luôn giành cho học sinh tình yêu thương vô điều kiện thì chắc chắn sẽ làm tốt công tác chủ nhiệm lớp và nhận được niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh. Nhà trường mong rằng hiệu quả giáo dục, giảng dạy trong trường sẽ càng được nâng cao và hi vọng rằng mỗi câu chuyện, mỗi bài học trong buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ là một hành trang quý báu để những GVCN luôn mang theo bên mình.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:





